

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งกรอบแคบ, รอดูการประชุม กนง.วันนี้

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบแคบ โดยแข็งค่าขึ้นได้เล็กน้อยหลังดอลลาร์ถูกกดดันจากเรื่องการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจะรอดู การประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ในวันนี้

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะยังมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 33.10-33.20

*ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงเมื่อเทียบกับเงินหลายสกุล ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยดอลลาร์ได้รับแรงกดดันจากข่าวที่ว่า อาจจะมีการเลื่อนเวลาในการนำร่างกฎหมาย ปรึบลดอัตราภาษีนิติบุคคล มาบังคับใช้ในสหรัฐ

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 94.829 ในช่วงเช้าวันนี้ ร่วงลง จาก 94.913 ในช่วงทำวานนี้ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงร่วงลงต่อไป

*หนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์ รายงานในวันอังคารว่า ผู้นำวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันของสหรัฐ กำลังพิจารณาเรื่องการเลื่อนเวลาออกไปหนึ่งปี ในการนำมาตรการปรึบลดอัตราภาษีนิติบุคคลมาบังคับใช้ในสหรัฐ เพื่อจะได้สอดคล้องกับกฎของวุฒิสภา ในการจำกัดผลกระทบจากร่างกฎหมายใดๆ ที่มีต่อหนี้สินของสหรัฐ

*นักวิเคราะห์ มองว่า เนื่องจากยังไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญออกมาในช่วงนี้ และมีการตัดสินใจเลือกตัวประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) คนใหม่ไปแล้ว ดังนั้นจุดสนใจสำคัญในช่วงนี้ จึงมุ่งไปที่แผนภาษีสหรัฐ และข่าวสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางค่าดอลลาร์

*ยูโรร่วงลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) และเฟด จะดำเนินนโยบายการเงินในทิศทางที่แตกต่างกัน

*นักลงทุนรอดูผลการประชุมกำหนดนโยบายของธนาคารกลางนิวซีแลนด์(RBNZ) ที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้ โดยนักวิเคราะห์ คาดว่า RBNZ อาจจะแสดงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ หลังมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีในระยะหลัง แต่ก็มีความไม่แน่นอนเป็นอย่างมากในนิวซีแลนด์ หลังจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 257.78 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 998.97 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 883.33 ล้านบาท

*09.11 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.141/146 จาก 33.15 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.425/446 จาก 38.355 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.74/77 จาก 114.00 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1595/96 จาก 1.1585 เมื่อวาน

"เข้านี้ยังกว้างใน range แคบๆ ปัจจัยต่างประเทศถือว่ารบกวนไปพอสมควรแล้ว บ้านเราวันนี้ก็คงดู กงง. เรื่องดอกเบี้ยคงไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไร แต่ก็ต้องรอฟัง statement ว่าจะเป็นอย่างไง" คีลเลอร์กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้